

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ไอเอ็นเอ็น	<p>คืนสิทธิบัตรของคนไร้สถานะ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยภายหลังประชุมหารือร่วมกับคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่า ที่ผ่านมา สธ.มีกองทุนให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขแก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ โดยตั้งงบประมาณเฉพาะให้แก่รพ.ที่ต้องดูแลคนกลุ่มนี้แล้ว แต่ยังมีอีก 2 กลุ่มที่เคยเสนอ ครม. แต่ติดปัญหาที่ตัวเลขไม่ชัดเจน พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี จึงมอบหมายให้ไปดำเนินการให้ชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่ได้สิทธิเรียนหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือนักเรียนกลุ่ม G เนื่องจากอาจซ้ำซ้อนกับกลุ่มเด็กไร้สถานะที่เคยได้รับสิทธิไปแล้ว ซึ่งจะหารือกับรพ.ศ.เพื่อให้ยืนยันตัวเลขเด็กนักเรียนกลุ่ม G ต่อไป ส่วนกลุ่มคนดั้งเดิมที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร หรือคนโพ้นทะเล จากการหารือกับกระทรวงมหาดไทยได้รับคำตอบเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ว่าได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว 38,267 คน ซึ่งจะได้รับสิทธิสถานพยาบาลโดยปริยาย จะนำเสนอต่อ ครม.สัปดาห์หน้า</p> <p>ด้าน นายวิวัฒน์ ตামী ตัวแทนเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หากครม.มีมติเห็นชอบให้สิทธิสุขภาพคนโพ้นทะเลกว่า 3 หมื่นคน เครือข่ายขอบคุณทั้งรัฐบาลและผู้บริหารสธ.ที่เห็นความสำคัญเรื่องนี้ และจะติดตามความคืบหน้าของเด็กกลุ่ม G ต่อไป</p>
ข่าวสด ไทยโพสต์	<p>พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2559 โดยหารือเกี่ยวกับการทำให้เกิดการทำงานเชิงรุก พร้อมเตรียมการรองรับ เตรียมมาตรการทั้งป้องกัน ป้องปราม และปราบปรามตามลำดับ ควบคู่กับมาตรการสร้างความเข้าใจ</p> <p>นายประยงค์ ปรีชาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติให้นำพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกมาใช้ในทุกหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานรัฐบาลที่จะรับการประเมินจากต่างชาติ ต้องเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 2 ภาษา ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 30 วัน สำหรับพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกออกมามีบังคับใช้แล้ว 1 ปีครึ่ง ซึ่งขั้นตอนที่ 1 บังคับให้แต่ละหน่วยงานจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนไปที่สำนักงานก.พ.ร.แล้ว 87 คู่มือ แต่ตรวจพิจารณาผ่านเพียง 4.3 เปอร์เซนต์ ที่ประชุมจึงมีมติให้ทุกหน่วยงานประกาศใช้คู่มือที่จัดเตรียมไว้ นอกจากนี้ ยังสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 คิดแนวทางให้บริการประชาชน โดยมีหน่วยงานตัวอย่างพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเร่งด่วน 3 หน่วยงานคือ อย. กรมที่ดิน และกรมศุลกากร และอีก 1 หน่วยงานเป็นกรณีพิเศษคือกรมบังคับคดี</p>
คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p>การรับบริจาคเงินของรพ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า สธ.ไม่สนใจแก้ปัญหาขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ให้รพ.ในสังกัด ว่า ไม่มีรพ.ใดที่มีเครื่องมือแพทย์ครบทั้งหมด เพราะแม้แต่รพ.ของโรงเรียนแพทย์ที่มีจำนวนไม่มาก ก็ยังมีการบริจาคสมทบทุนในการจัดหา รพ.สังกัด สธ.มีกว่า 800 แห่ง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีการบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ทั่วโลกก็เป็นเช่นนั้น ถือเป็นเรื่องที่ดีที่มีคนร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อหาซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่รพ. ต้องขอบคุณคุณคุณตนเป็นอย่างยิ่งที่ร่วมกันช่วยเหลือรพ. ซึ่งไม่ควรเชื่อมโยงไปว่าการที่รพ.ต้องรับบริจาคเป็นเพราะการแพทย์ไทยล้มเหลว ที่ผ่านมาหลาย ๆ รพ.ก็ต้องรับบริจาค พระหลาย ๆ รูปก็สมทบทุนบริจาคให้รพ.หลายแห่ง ไม่มี รพ.ไหนได้งบฯ จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ครบตามที่ต้องการ เนื่องจากรัฐบาลจัดสรรงบให้เต็มที่เท่าที่รัฐให้ได้</p> <p>ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ในการจัดสรรงบประมาณให้รพ.ต่าง ๆ รพ.แต่ละแห่งจะจัดทำคำขอเพื่อการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ หรือก่อสร้างตามที่ต้องการมายังส่วนกลาง โดยมีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบฯ ให้แต่ละเขตบริการสุขภาพ จากนั้นจึงเสนอขอของบประมาณไปยังรัฐบาล ซึ่งจะได้ตามที่เสนอขอทั้งหมด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและจำเป็น</p>
กรมประชาสัมพันธ์ ไอเอ็นเอ็น	<p>เมืองสมุนไพรครบวงจร จ.สุราษฎร์ธานี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดตัวโครงการ “มหานครเวชพถุษา ภูมิปัญญาเมืองคนดี” ที่ รพ.สต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี และกล่าวว่า จ.สุราษฎร์ธานี เป็น 1 ใน 4 จังหวัดนำร่องพัฒนาสมุนไพรไทยครบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>วงจรรายอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ.2560-2564 ให้สมุนไพรสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม มีการส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของอาเซียน มีมูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 เท่าตัว ภายในปี 2564 ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ</p>	<p>เพิ่มงบค่าอวัยวะเทียมข้าราชการ</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.อรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ปรับอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 เป็นต้นไป โดยมีรายการและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคใหม่ เช่น แขนเทียมต่ำกว่าระดับศอกส่วนปลายชนิดทำน้ำมีระบบการใช้งาน เดิมเบิกได้ข้างละ 2.5 หมื่นบาท เพิ่มเป็น 3.65 หมื่นบาท รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ด้วยโลหะ เดิมเบิกได้คันละ 6,000 บาท เพิ่มเป็น 6,600 บาท ไม้ค้ำยันรักแร้แบบอะลูมิเนียม เบิกได้คู่ละ 650 บาท จากเดิมไม่สามารถเบิกได้</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์สังคมโพสต์ทูเดย์</p>	<p>พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบฉบับใหม่</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงการพิจารณาแก้ไขพ.ร.บ.บุหรี่ปฉบับใหม่ที่กำลังอยู่ในขั้นการพิจารณาวาระ 2 และ 3 ของสนช. รู้ว่ามีคนวิ่งเต้นอยากเข้ามาเป็นคณะกรรมการวิสามัญที่พิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้เกือบ 30 คน ส่วนบริษัทผลิตบุหรี่ พยายามจะให้ตัดเนื้อหาห้ามแบ่งขายออกจากร่างกฎหมาย ซึ่งหากกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาโดยไม่มีคำว่าห้ามแบ่งขาย จะทำให้ร้านค้าแบ่งขายบุหรี่ได้เหมือนเดิม เด็กและเยาวชนก็จะหาซื้อบุหรี่ได้สะดวก ไม่สามารถตัดวงจรนักสูบหน้าใหม่ได้ จึงต้องช่วยกันจับตาดูว่าจะมีกรรมาธิการฯ คนไหน ตัดความในมาตรานี้ออก</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>ดูแลสุขภาพช่วงเปลี่ยนฤดู</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง อาจทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน และเชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว คือ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ แนะนำแนวทางปฏิบัติ คือ หมั่นดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ สวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลทำความสะอาดทุกครั้ง</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>ผู้ต้องหาคดีหมอม่าตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว นายโอภาส เจริญวิทย์ และน.ส.ณัฐชานันท์ พิทักษ์ชัยกร ซึ่งอยู่ระหว่างถูกควบคุมตัวในคดีแอบอ้างตัวเป็นแพทย์เปิดคลินิกเสริมความงาม ให้บริการดูดไขมันส่วนเกินและเสริมหน้าอก จนมีผู้เสียหาย 15 ราย ถูกนำส่งห้องฉุกเฉินรพ.ตากสิน หลังพบว่าทั้งคู่กินยารักษาอาการทางจิตเกินขนาด จนเกิดอาการหมดสติในระหว่างอยู่ในห้องควบคุมผู้ต้องหา เบื้องต้นแพทย์ได้ล้างท้องและให้ยาต้านพิษ และให้อยู่ในห้องรอดูอาการ ระหว่างประสานงานเพื่อส่งต่อไปยัง รพ.ศิริราชหรือรพ.ตำรวจต่อไป</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>เชื้อโนโรไวรัส</p> <p>-เสนอข่าว พญ.จริยา แสงสังจา ผอ.สถาบันบำราศนราดูร กล่าวถึงเชื้อโนโรไวรัสที่ทำให้ท้องเสีย อาเจียน แพร่กระจายไว แอลกอฮอล์ฆ่าไม่ตาย ว่า เชื้อนี้มีมานานหลายสิบปีแล้ว แต่ที่พบในช่วงนี้เพราะปัจจุบันสามารถตรวจเชื้อได้ดีขึ้น ในประเทศไทยยังไม่ได้ทำสถิติเกี่ยวกับเชื้อตัวนี้ และยังไม่มียาวัคซีนป้องกัน โดยเชื้อมักติดปนมากับอาหารต่างๆ โดยเฉพาะหอย หากใช้อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศา เชื้อโนโรไวรัสจะไม่ตาย ทำให้แพร่ไปสู่คนเมื่อทานอาหารเข้าไป โดยเชื้อจะอยู่ในร่างกายคนได้ 1-2 สัปดาห์ วิธีป้องกันคือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่</p>
<p>สยามรัฐ ไทยโพสต์</p>	<p>สมุนไพรไล่แมลงวัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร 6 ชนิด มีประสิทธิภาพไล่แมลงวัน ได้แก่ โหระพา ตะไคร้หอม กานพลู ยูคาลิปตัส ตะไคร้ต้น และมะกรูด นับเป็นทางเลือกหนึ่งในการนำมาทดแทนการใช้สารเคมี</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรคแจ้งสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-4 พ.ย. 59 พบมีผู้เสียชีวิต 13 ราย จาก 9 จังหวัด กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 55-64 ปี ภาคที่มีอัตราการป่วยสูงสุดคือภาคกลาง รองลงมาภาคเหนือ และน้อยสุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การพยากรณ์โรคคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้นจนถึงช่วงต้นปี 60 เนื่องจากมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตทุกราย และมักมีประวัติไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหลังถูกกัด ดังนั้น จึงแนะนำแนวทางป้องกัน 3 ขั้นตอนคือ ก่อนถูกกัด ใช้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	หลักคาถา 5 ย. ได้แก่ อย่าแห่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง และกรณีถูกกัตรีปล้ำแฝดด้วยน้ำสบู่-น้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อ รับประทานยา และฉีดวัคซีนป้องกันต่อเนื่องครบชุด
สยามรัฐ	<p>จิตแพทย์ขาดแคลน</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดอบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ณ รพ.ศรีธัญญา และกล่าวว่า ปัจจุบันยังขาดแคลนจิตแพทย์ในระดับพื้นที่ จึงได้อบรมแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดสมรรถนะของแพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชทั่วประเทศ ทั้ง 4 ภาค จากส่วนราชการต่างๆ สังกัด สธ. รุ่นละ 20 คน ในแต่ละภาค ปัจจุบันมีแพทย์สอบผ่านหลักสูตรมากกว่า 300 คน</p>
ข่าวสด คอลัมน์ ท่องถิ่นพูด	<p>รพ.ศูนย์บุรีรัมย์รับบริจาคโลหิตและอวัยวะ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรัญ ทองทับ ผอ.รพศ.บุรีรัมย์ เผยว่า ได้ร่วมกับคณะแพทย์ พยาบาล เหล่ากาชาดจังหวัด จัดโครงการรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา เพื่อส่งมอบให้กับรพ.ต่าง ๆ ที่ขาดแคลน นำไปช่วยผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส โดยทางรพ.ได้มอบข้าวสารหอมมะลิที่ซื้อมาจากชาวนาโดยตรง ให้แก่ผู้ที่มาบริจาคโลหิตคนละ 4 กิโลกรัม</p>
แนวหน้า	<p>แร้ชูการ์ น้ำตาลสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน</p> <p>-เสนอบทความ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยงานวิจัยที่ทำร่วมกับ มหาวิทยาลัยคากา ประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับการใช้ “แร้ชูการ์” ซึ่งเป็นน้ำตาลที่พบได้น้อยมาก มีความหวานน้อยกว่าน้ำตาลปกติ 70-80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อรับประทานแล้วระดับน้ำตาลในเลือดจะไม่เพิ่มขึ้น และยังทำให้น้ำตาลหลังอาหารลดลง จึงเหมาะกับคนไข้เบาหวาน โดยผลการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น พบว่าผู้ที่บริโภคแร้ชูการ์ มีน้ำหนักลดลง โดยเฉพาะไขมันในช่องท้อง ขณะนี้ได้ทำการศึกษาที่อาสาสมัครที่เป็นคนอ้วนแต่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวาน โดยให้รับประทานน้ำตาลแร้ชูการ์ ครั้งละ 5 กรัม วันละ 3 มื้อ แล้วติดตามผลว่าจะสามารถลดน้ำตาลในเลือด ลดน้ำหนัก ลดไขมัน และโดยเฉพาะไขมันในช่องท้องได้หรือไม่? และมากน้อยเพียงใด? หากได้ผลเป็นที่น่าพอใจ อาจจะเป็นทางเลือกในอนาคต</p>

